

SUSCO - น่าจะมีอะไรซักอย่าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว...

จริงๆ ก็ไม่ยากคาดเดาหรือกะครีบ หรือ บางทีก็ไม่ยากสงสัยเลย แต่พอเห็นการการเล่น แล้วเข้าไปดูกราฟ ก็อดให้คิดไม่ได้... ซึ่งจริงๆ แล้ว จะเล่นไปตามสัญญาณของกราฟก็น่าจะพอแล้วละ อย่าไปคิดเยอะเลย แต่เชื่อได้เลย เอาเข้าจริงๆ ต้องมีบางท่าน หรืออาจจะส่วนใหญ่ก็ว่าได้ ก็อาจจะคิดไปว่า จะมีอะไรดีหรือหุ้นตัวนี้ ปัจจัยพื้นฐาน ก็ไม่น่าจะเด่นกว่าหุ้นตัวอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันแน่ละ หรือว่า จะมีดีอะไรกันอีกหรือเปล่า ทำให้มีการช่ยราคาแบบน่าสงสัย แถมมีปริมาณการซื้อขายที่หนาตาใน 2 วันที่ผ่านมา... เอาเถอครับ แคลงเอามาดูๆ กัน เพราะอาการ เข้าขึ้นบาดตานั่นแหละ ถ้าจะพลาดทำก็แค่กำหนดทางหนีไว้ให้พร้อม ก็เท่านั้น หรือ หุ้นแบบนี้ ใครไม่ถนัด ใครไม่ชอบ หรือรับความเสี่ยงสูงไม่ได้ก็ต้องนั่งเฉยๆ นั่นแหละครับ... ซึ่งตอนนี้ หุ้นหลักๆ หุ้นดีๆ หรือ หุ้นพื้นฐาน ราคาอาจจะลงมาแยะแล้วก็ได้ อันนี้ดูจากภาพ ดชนีตลาดรวม มาก่อนเลยนะ ก็เลยคาดว่า น่าจะมีหุ้นลงมาในราคาต่ำๆ หลายๆ ตัวอยู่นะ แต่ถ้าจะถามว่า ตลาด ระดับนี้ น่าซื้อแล้วหรือ น่าเข้าเก็บหุ้น หรือ น่าสนใจที่จะถือยาวๆ ตลาดระดับแถวนี้ น่าสนใจจริงหรือไม่ อันนี้ เห็นเมฆกล่ามมาอย่างต่อเนื่องแล้วละนะ... เอาอีกที ด้านแรก 1455-1460 และ ด้านต่อไป ก็ 1520 ดังนั้น ถ้าจะขึ้นก่อน หรือ ลงก่อน ก็ต้องวัดกันจนถึง 2 ด้านนี้ นั่นแหละ... แต่ถ้าจะลงก่อนจริงๆ จุดที่พอจะหวังได้ ก็ให้ไว้แค่ 1400+/- เท่านั้นนะครับ ถ้าแถวๆ นี้ไม่แดง หรือ จะแดงไม่แรงมากนัก แบบว่า แดงแบบซีมๆ ก็ต้องระวัง อาจจะไหลยาวๆ ไปต่อเนื่อง... ไม่ต้องหว่านว่า เพราะอะไร

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าว แคว้นสุดท้ายสัปดาห์ที่แล้ว ก็เริ่มๆ มีอาการแล้ว และมาต่อในวันวานอีก ซึ่งดูจากหุ้นที่เล่นซื้อขาย ก็ถือว่าน่าสนใจ... เกมนี้ อาจจะมีอะไรแอบซ่อนๆ อยู่ ที่เราไม่รู้ก็เป็นได้

แนวรับ : ...4.30-4.20 ห้ามลงมาต่ำกว่า 4.10 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ...5.00-5.20 เอาแค่แก๊งกำไร หวังเล่นรอบก่อน

Price Chart...(SUSCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SUSCO... อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นว่ามีปริมาณของการซื้อขาย 2 วันที่ผ่านมา หนาแน่นดี แถมเป็นการผ่านแนวต้านระดับ 4.10 ขึ้นมาได้ก็ด้วย นั่นก็แปลว่า หากราคาไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 4.10 ก่อน โอกาสที่จะมองทางขึ้นต่อ ก็ยังคงน่าหวังได้อยู่แน่นอน แถมถ้าจะมองกันที่ภาพของ MA. ด้วยแล้วนั้น จะเห็นว่าเริ่มๆ เป็นภาพของ ภาวะกระทิง ดังนั้น ทุกการขึ้นต่อภาพนั้นจะยิ่งชัด หรือ ส่งผลให้แนวโน้มดูแข็งแกร่ง อาจมีการไปสูงกว่าระดับพื้นที่ 5.00-5.20 ก็ได้... แต่อย่างไรก็ตามนะ เราก็ต้องว่ากันไปดูกันไปทีละขั้น ถ้าถึงระดับ 5.00-5.20 ได้จริงๆ ก็ค่อยดูรูปแบบการแก่งตัวอีกทีว่าจะมีปรับฐาน หรือ มีรูปแบบยังไง ที่จะไปต่อได้ไหม